

สลด.

ส่ง : กอค.

รับที่ : ธ10564/67

8 ต.ค. 2567 เวลา 16.43 น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๓/๖๖๖๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

กอค. รับที่ ๗ ๘ ๘
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๗:๐๐ น.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล) ๑๘๘๒๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการชุดเดิม จำนวน ๗๘ คณะ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหลังจากนั้น ให้คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวสิ้นสุดลง และขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ
พิจารณาคำสำคัญของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ซึ่งหากส่วนราชการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการฯ คณะใดมีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป ให้ส่วนราชการ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้น ๆ ขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ โดยด่วนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่แจ้งแล้ว
มีคณะกรรมการที่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่ต้องคงอยู่ต่อ จำนวน ๑ คณะ คือ คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ
ไทย เนื่องด้วยประเทศไทยใช้กลไกคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee
Secretariat: TNMCS) ในการเจรจาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development
of the Mekong River Basin 1995) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและมีพันธกรณีที่จะต้องดำเนินการ เป็นไปอย่าง
ครอบคลุมมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และมีประเด็นสำคัญเชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย คณะผู้แทนไทยในคณะมนตรี และ คณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขง สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยสมบูรณ์ ภายใต้ พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมถึง การเข้าร่วมการประชุมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง และปฏิบัติการกิจที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ และแผนกลยุทธ์คณะกรรมการแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของกลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะที่สร้างสรรค์และ เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป กอปรกับการดำเนินกระบวนการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน คณะกรรมการแม่น้ำโขง (Chief Executive Officer; CEO MRCS) ซึ่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการเสนอ รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการแม่น้ำโขงต่อไป ด้วยเหตุนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยด่วนต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การให้ข้อคิดเห็นด้านวิชาการและการพิจารณากำหนดท่าทีของฝ่ายไทย ในการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง แห่งชาติไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป และขอเสนอปรับปรุงส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ โดยเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ หน่วยงาน คือ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล และกรมเอเชียตะวันออก และปรับปรุงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ประธานกรรมการแม่น้ำโขง แห่งชาติไทยเห็นชอบและมอบหมาย โดยได้ปรับปรุงรายละเอียดคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยที่เสนอ แต่งตั้งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าที่ ส่วนที่ ๓ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและส่วนที่ ๔ องค์ประกอบ คณะผู้แทนไทย ในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขงเห็นควรคงอยู่ และคงไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรวงทอง)

รองนายกรัฐมนตรี

กองการต่างประเทศ (สกาตริ)

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๓๙๖

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tnmcmeeeting@gmail.com